

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM đạt hiệu quả cao. Đồng chí biểu dương cấp ủy, chính quyền và nhân dân các xã của huyện Thái Thụy đã nỗ lực có thêm 6/7 xã đăng ký về đích năm 2019 cơ bản đạt 19/19 tiêu chí. Các huyện: Đông Hưng, Vũ Thư, Kiến Xương... đã có những chuyển biến tích cực trong xây dựng NTM. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong xây dựng NTM thời gian qua ở các địa phương.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị 8 xã đã hoàn thành 19 tiêu chí được Hội đồng thẩm định của tỉnh xem xét, đề nghị UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn song còn nợ xây dựng cơ bản thì cấp ủy, chính quyền huyện, đặc

biệt là các xã phải khẩn trương tìm cách xử lý nợ để về đích. Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định khẩn trương chỉ đạo tổ chức thẩm định với các xã đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí.

Với các xã còn lại, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công các huyện sẽ chủ trì cùng với Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND các huyện khẩn trương rà soát, đánh giá lại tình hình, xác định yêu cầu, nhu cầu thực chất đến từng tiêu chí, từng hạng mục công trình của các địa phương, đồng thời phân công rõ trách nhiệm đối với mỗi tổ chức và cá nhân. Cấp ủy, chính quyền các cấp, lãnh đạo các ngành của tỉnh được phân công phụ trách các huyện, các xã xây dựng NTM cần thực hiện nghiêm các quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ và các giải pháp

chủ yếu được nêu trong các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về xây dựng NTM. Khai thác, huy động nguồn lực của con em xa quê, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người dân địa phương. Các công trình chủ nhà văn hóa, sân vận động... còn sử dụng được thì không nhất thiết phải xây mới. Tích cực huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội. Các huyện, thành phố cũng phải tập trung nguồn lực cho các xã khó khăn xây dựng NTM.

Tất cả các xã đã về đích và chưa về đích NTM khẩn trương rà soát các tiêu chí để có kế hoạch, giải pháp cũng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí; đặc biệt sớm ban hành các quy chế, quy định, quy chuẩn, quy trình trong quản lý, khai thác, sử dụng các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội đã đầu tư xây dựng. Khẩn trương, quyết liệt

triển khai thực hiện có hiệu quả kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện quy hoạch khu dân cư NTM kiểu mẫu và Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu và khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu. Các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giải thích, thuyết phục, kêu gọi các nhà đầu tư vào tỉnh. Khẩn trương xem xét, điều chỉnh quy hoạch, bổ sung kế hoạch sử dụng đất, phát triển nhà ở của các địa phương bảo đảm thông thoáng về nhận thức, rõ ràng về trách nhiệm để kêu gọi, thu hút nhà đầu tư về địa phương. Nghiêm khắc xử lý bất cứ tổ chức, cá nhân nào làm trái chủ trương của tỉnh về xây dựng NTM, khai thác quỹ đất. Kiểm tra, bổ khuyết thường xuyên chỉ đạo

của cấp trên với cấp dưới, mọi vấn đề phát sinh phải được tập trung lãnh đạo giải quyết ngay từ đầu với phương châm việc ở đâu cấp ủy, chính quyền xử lý ngay ở đó.

Với tất cả các huyện, đặc biệt là 4 huyện Thái Thụy, Quỳnh Phụ, Tiên Hải, Vũ Thư có khả năng đăng ký về đích NTM năm 2019, cần có vào các tiêu chí với cấp huyện để xác định bước đi, cách làm cụ thể, rõ ràng; phân công trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân kiểm tra thường xuyên, uốn nắn kịp thời. Không cầu toàn nhưng cũng không được lơ là, chủ quan trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Kiểm soát và thanh toán nợ công, nợ xây dựng cơ bản, nhất là nợ trong xây dựng NTM.

Với thành phố Thái Bình, các xã không xây dựng NTM phải có lộ trình, giải pháp để lên phường; đồng thời chủ trương xây dựng, củng cố các tiêu chí ở các xã có xây dựng NTM.

GIAO BAN CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng; luân chuyển, điều động, kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo khuyết thiếu diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; tham mưu chỉ đạo thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu triển khai Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan báo chí và pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 9 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019. Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu ban hành Thông báo kết luận về các nội dung giám sát, phân biệt xử lý, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với đại diện nhân dân huyện Tiên Hải, Thái Thụy... Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện có hiệu quả chương trình làm việc, kịp thời

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, thời gian qua đã có sự đóng góp quan trọng, tích cực của các ban Đảng và các đơn vị. Các ban Đảng và các đơn vị đã chủ động, kịp thời tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy triển khai quản trị và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương trên tất cả các lĩnh vực, nhất là công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đổi mới phương thức hoạt động của chính quyền từ tỉnh tới cơ sở. Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ ra một số hạn chế như: Việc nắm tình hình và chủ động trong tham mưu đề xuất ở một số ban, đơn vị có những việc chưa kịp thời; việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương còn chậm; sự phối hợp giữa các cơ quan có lúc chưa tốt.

Để thực tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các ban, đơn vị khẩn trương xây dựng và hoàn thiện quy chế làm việc của mình

trên cơ sở để án sắp xếp lại tổ chức hoạt động theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và kịp thời triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi ban, đơn vị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền đối với các cơ quan truyền thông và hệ thống làm công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là những nghị quyết gần đây của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong tuyên truyền, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu cần phân ánh, phân tích, thêm nhiều phóng sự, bài điều tra để làm sáng tỏ các vấn đề có tính chất chân lý, tính chất bắt buộc chỉ đạo thực hiện; đồng thời thông qua đó biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt, nghiêm túc phê bình những tập thể, cá nhân làm chưa tốt. Chú ý trong tuyên truyền phải bảo đảm tính thời sự, tính hệ thống có chiều sâu, đặc biệt là tính chính trị. Chú trọng tổ chức lực lượng đấu tranh, phân bác các quan điểm, thông tin sai trái. Tổ chức, thiết lập lại lực lượng phóng sự, dự báo tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Quan tâm chỉ đạo tổng kết các nghị quyết, tình hình thực tiễn ở các địa phương để đề xuất các chủ trương, cơ chế, chính sách cho tỉnh. Đôn đốc, nghiên cứu biên soạn và phát hành lịch sử

đảng bộ địa phương đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục lịch sử; phối hợp chỉ đạo tốt các mặt công tác khoa giáo, các lĩnh vực xã hội...

Đối với Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẩn trương tham mưu cho cấp ủy tỉnh tiến hành kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần 1 và triển khai rà soát hoàn thiện quy hoạch đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; tham mưu kiện toàn các chức danh khuyết thiếu của các ngành, các địa phương, cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đôn đốc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác cán bộ. Tham mưu xây dựng, thực hiện các văn bản chỉ đạo và các quy định của Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng. Tham mưu để Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tổng kết các nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục theo dõi đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư và công tác tiếp dân. Tham mưu ban hành quy chế tổ chức tiếp dân và đối thoại với dân của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng. Bổ sung, trong việc đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan trọng khối nội chính, tư pháp thực thi các nghị quyết của Đảng về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Đối với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí đề nghị cần tập trung tham mưu để triển khai

thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát trong chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy tỉnh và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy năm 2019. Tập trung hướng dẫn và giúp đỡ về mặt nghiệp vụ đối với cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp dưới. Tiếp nhận và xử lý kịp thời các đơn thư theo thẩm quyền và tham mưu cho cấp ủy giải quyết.

Đối với Ban Dân vận Tỉnh ủy cần chỉ đạo MTTQ, các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động. Chỉ đạo tổ chức lực lượng nắm chắc tình hình nhân dân, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp giải quyết tình hình từ lúc mới phát sinh ngay từ cơ sở. Tích cực tham mưu tổng kết các nghị quyết của Trung ương, văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác vận động quần chúng. Quan tâm đôn đốc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy khẩn trương chấn chỉnh, tổ chức lại lực lượng, làm tốt việc học tập tình hình, cung cấp thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Khẩn trương triển khai xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Văn phòng. Phối hợp với các ban Đảng để giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy sớm sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc theo quy định của Trung ương đã ban hành. Phối hợp tham mưu thực hiện chương trình làm việc hàng tuần, tháng, quý, năm của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ngày hội sách năm 2019 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam



Ảnh minh họa

(chinhphu.vn) Với chủ đề "Sách - Kết nối tri thức và phát triển", ngày hội sách năm 2019 sẽ được tổ chức vào ngày 19/4 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (31 Tràng Thi, Hà Nội).

Ngày hội sách năm nay tiếp tục được tổ chức nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh những người làm công tác sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng; qua đó nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc tiếp thu kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam.

Ngày hội sách 2019 bao gồm nhiều hoạt động như: triển lãm tư liệu "Sách - Kết nối tri thức và phát triển"; Trưng bày các tư liệu với nội dung giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển tri thức thông qua các học thuyết, các phát minh, sáng chế vĩ đại; về tinh hoa tri thức nhân loại, các nền văn hóa, văn minh và những điều bí ẩn của giới tự nhiên cùng những khám phá của con người; về sự kết nối của tri thức từ quá khứ, hiện tại với tương lai, tạo tiền đề cho phát triển và mang lại nhiều thành tựu trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ...

Giao lưu tác giả - tác phẩm: Giới thiệu đến bạn đọc những cuốn sách tiêu biểu, mang tính giáo dục, định hướng của các nhà xuất bản. Giao lưu cùng tác giả - họa sĩ Trang Thanh Hiền và giới thiệu cuốn sách tranh tết "Đời tình hoa truyền thống Việt"; giao lưu cùng tác giả - Giáo sư, Tiến sĩ Thái Kim Lan và ra mắt cuốn sách "Mai này mưa tạnh trong xuân" của Nhà xuất bản Kim Đồng.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn tổ chức thi vẽ tranh theo sách với chủ đề "Hà Nội - Thành phố vì hòa bình"... Các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, công trình kiến trúc... của Thủ đô sẽ được thể hiện lại trong các bức tranh, thông qua nét vẽ và sự tưởng tượng của các em thiếu nhi.

Thi kể chuyện theo sách bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Những câu chuyện về lịch sử, văn hóa, văn học Việt Nam và thế giới sẽ được giáo viên và học sinh các trường phổ thông tái hiện lại thông qua hình thức kể chuyện bằng tiếng Việt, tiếng Anh.

Ngoài ra còn tổ chức thi nhận diện tác giả, tác phẩm: Các câu hỏi để nhận diện tác giả, tác phẩm, nhân vật và danh thắng sẽ mang đến cho người tham dự những góc nhìn thú vị về các tác phẩm văn học trong nhà trường... Với sự tham gia của một số nhà xuất bản, nhà sách, tại hội sách sẽ giới thiệu hàng nghìn tên sách có nội dung phong phú, giá bán ưu đãi, quà tặng hấp dẫn.

Ban tổ chức cũng sẽ tiếp nhận tài trợ từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân... để hỗ trợ các thư viện vùng sâu, vùng xa, thư viện còn gặp nhiều khó khăn.

ĐẠI HỘI HỘI CHIẾN SĨ...

(Tiếp theo trang 1)

tinh nghĩa, thiết thực giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên. Đại hội đã công bố Quyết định số 152/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thái Bình về việc cho phép thành lập Hội Chiến sĩ Thành công Quảng Trị huyện Vũ Thư, thông qua điều lệ hoạt động của Hội và bầu Ban Chấp hành Hội khóa I, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ngày hội tư vấn, tuyển sinh, giới thiệu việc làm cho thanh niên

Sáng ngày 10/4, Tỉnh đoàn phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh, giới thiệu việc làm cho thanh niên.

Có 3.000 đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia ngày hội được 51 trường học, doanh nghiệp, đơn vị tư vấn công nghệ, chọn trường, tìm hiểu các ngành nghề trong xã hội cũng như xu hướng phát triển các ngành nghề trong tương lai; cung cấp thông tin về tuyển sinh và kỹ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019; về thị trường lao động, tuyển dụng việc làm trong và ngoài nước; giao lưu, trao đổi và được giải đáp các thắc mắc về nghề nghiệp, việc làm. Các đơn vị cung cấp giới thiệu khoảng 10.000 vị trí tuyển dụng việc làm, học tập.

Ngày hội giúp đoàn viên thanh niên, người lao động hiểu, đánh giá về bản thân, định hướng chọn ngành, chọn trường phù hợp với năng lực và sở thích; đồng thời đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong thời gian tới.

KUÂN PHƯƠNG

ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG AN TỈNH Nhiều hoạt động trong tháng thanh niên

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả trong tháng thanh niên.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức thành công giải bóng đá, kéo co Công an tỉnh mở rộng năm 2019 thu hút 16 đội tham gia; diễn đàn đoàn viên thanh niên với chủ đề "Chấn chỉnh việc quản lý, giáo dục đoàn viên là chiến sĩ trẻ"; tổ chức 2 buổi sinh hoạt chính trị gắn với giao lưu văn nghệ tuyên truyền, giáo dục truyền thống 88 năm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho các chiến sĩ nghĩa vụ. Tổ chức trao giấy bóng chày 2 học sinh nghèo vượt khó tại huyện Thái Thụy; chỉ đạo các chi đoàn cơ sở tổ chức 10 đợt tặng quà và 20 lượt giao lưu thể thao, văn nghệ với các tổ chức đoàn trong và ngoài lực lượng.

Thời gian tới, cùng với làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tiếp tục tổ chức các hoạt động tình nguyện, hướng về cộng đồng, góp sức trẻ xây dựng quê hương.

VŨ TIẾN

Đấu tranh hiệu quả với tội phạm trên tuyến

Không chỉ là lực lượng chủ công trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông.

Thái Bình có quốc lộ 10 và quốc lộ 39 chạy qua, đây là những tuyến đường huyết mạch trung chuyển hàng hóa giữa các tỉnh trong khu vực, do đó phương tiện qua lại trên địa bàn khá đông. Cùng với đó, sự phát triển kinh tế - xã hội cũng kéo theo hoạt động phức tạp của các loại tội phạm trên các tuyến giao thông như: cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, buôn lậu, gian lận thương mại... Nhằm thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông.

Thượng tá Phạm Thanh Tiến, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Cùng với triển khai làm tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, những năm qua đơn vị thường xuyên phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, quy định, hướng dẫn của Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông về công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm để cán bộ, chiến sĩ nắm được và thực

hiện nghiêm túc. Trong đó, đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản nhằm phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến, không để các tình huống đột xuất, bất ngờ xảy ra. Phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố triển khai kế hoạch phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông; xây dựng đội ngũ công tác viên bí mật nắm tình hình, phát hiện và xử lý kịp thời các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông. Cùng với đó, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân khi tham gia giao thông, kịp thời giúp lực lượng công an phát hiện trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm hiệu quả. Phòng thường xuyên phối hợp với các cơ quan báo chí trong tỉnh xây dựng kế hoạch viết tin, bài, phóng sự tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông và kết quả công tác của lực lượng cảnh sát giao thông trong phòng, chống tội phạm; tuyên truyền trực tiếp bằng pa nô, hình ảnh, khẩu hiệu tại bộ phận xử lý vi phạm, đăng ký quản lý xe; tuyên truyền trực tiếp tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn, tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật cho cán bộ, công nhân viên, giáo viên, học sinh và nhân dân tham gia.

Thiếu tá Nguyễn Hòa Hiệp, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông cầu Ngành cho biết: Đơn vị được phân công làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 10 và đường huyết mạch tại cửa ngõ phía



Trạm Cảnh sát giao thông cầu Ngành phát hiện vụ vận chuyển trên 10kg ma túy tổng hợp.

Đông của tỉnh, hàng ngày lượng phương tiện và hàng hóa và người lưu thông rất đông. Do đó, ngoài ý đồ bắt an toàn giao thông thì các tuyến đường này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự. Do đó, trong chương trình kế hoạch hàng năm đơn vị luôn xác định công tác đấu tranh với tội phạm trên tuyến là một trọng tâm nhiệm vụ trọng tâm, đơn vị luôn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát kết hợp với nắm bắt tình hình, xây dựng chỉ thị phát hiện những băng ổ nhóm tội phạm, có kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn.

Với việc triển khai đồng bộ, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến từ đầu năm đến nay được lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý hơn 10 vụ vi phạm, trong đó có những vụ, đối tượng tội phạm nguy hiểm. Điển hình, hồi 14 giờ 30 phút ngày 24/3/2019, trên quốc lộ 10 thuộc khu vực tổ 1, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, Trạm Cảnh sát giao thông cầu Ngành phối hợp với Công an thị trấn An Bài bắt tang Lê Thành Minh Thiện, sinh năm 1992, trú quán ấp 9, xã Tân Lập, huyện Đông

ĐINH TÙNG